

บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่าตามยูโร-ภูมิภาค หลังปัญหาหนี้กรีซยังไม่ได้ข้อสรุป

*บาท/ดอลลาร์เข้าที่กลับมาอ่อนค่าตามยูโรและสกุลเงินภูมิภาค หลังจากการเจรจาปัญหาหนี้กรีซ ยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างที่ตลาดคาดหวังไว้ และดอกเบี้ยสหรัฐยังมีแนวโน้มปรับขึ้นในปีนี้

*ดีลเลอร์คาดว่าเงินบาทวันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.95-34.05 โดยมีปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยชี้้นำต่อไป

*ยูโรร่วงลงเมื่อเทียบเงินหลายสกุลในวันนี้ หลังจากการประชุมฉุกเฉินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงเรื่องหนี้กรีซ แต่มีการกำหนดเส้นตายเพิ่มเติม และสิ่งนี้สร้างความผิดหวังให้แก่นักลงทุนหลายราย ที่เคยคาดการณ์ว่า จะมีการหาทางออกให้แก่วิกฤติหนี้กรีซได้

*กรีซจำเป็นต้องผลักดันร่างกฎหมายผ่านสภา เพื่อให้กลุ่มเจ้าหนี้ยูโรโซนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นที่จะปล่อยเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ เพื่อให้กรีซรอดพ้นจากภาวะล้มละลาย และจะมีการเริ่มการเจรจาต่อรองเรื่องโครงการช่วยเหลือรอบที่ 3 ซึ่งอาจจะมียกขนาด 8.6 หมื่นล้านยูโร

*กลุ่มรมว.คลังยูโรรัฐประสงค์ให้แก่มติให้แก่นักลงทุนยูโรโซนระบุว่า มาตรการที่สำคัญ 6 ประการ รวมถึงการปฏิรูปด้านภาษีและเงินบำนาญของกรีซ จะต้องได้รับการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ภายในคืนวันพุธที่จะถึงนี้

*นางเจเน็ต เบลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) กล่าวเมื่อวันศุกร์ โดยคาดว่า เฟดจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ แต่ระบุถึงความวิตกที่ว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงอ่อนแอ

*เมื่อวันศุกร์ ต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 3.91 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ 2.84 พันล้านบาท และถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปี ซื้อสุทธิ 3.34 พันล้านบาท

*09.16 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.97/99 จาก 33.938/957 เมื่อวันศุกร์

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.781/879 จาก 37.88/92 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 122.55/59 จาก 122.74 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1131/34 จาก 1.1162 เมื่อวันศุกร์

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"ปัจจัยยังคงเป็นเรื่องของกรีซ ที่ยังไม่ได้สรุปสักที และยึดเนื้อหาเรื่อง ทำให้
ยูโรอ่อนค่ากลับมา ภูมิภาคเองก็อ่อนลงมาเหมือนกัน แล้วคุณเบลเลนก็ยังมีแนวโน้มมอง
ที่จะขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าเหมือนเดิม" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214